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สวสัดีครับท่านผูบ้ริหารของ PricewaterhouseCoopers และผูเ้ขา้สมัมนาทุกท่าน  ผมรู้สึกเป็นเกียรติ 
อยา่งยงิทีไดรั้บเชิญมากล่าวเปิดสมัมนาเรือง "The Financial Report Update 2001 : The Changing 
Scene" ในวนันี และบรรยายพิเศษในหวัขอ้ "ความสาํคญัของมาตรฐานบญัชี ต่อการรายงานขอ้มูลทาง
การเงินขององคก์รธุรกิจ" 
 
ผมขอขอบคุณ PricewaterhouseCoopers ทีจดัสมัมนาในวนันี เพือใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่องคก์รธุรกิจ
ในการเตรียมตวันาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ ๆ ทงัทีออกใชบ้งัคบัแลว้ และทีกาํลงัจะประกาศใชไ้ป
ปฏิบติั 
 
ทีผา่นมา มีการนาํมาตรฐานบญัชีใหม่ ๆ ออกใชจ้าํนวนมาก และยงัมีการนาํ พรบ. การบญัชี ออกใช้
บงัคบั ทาํใหท้งัจาํนวนบริษทัทีตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี และจาํนวนมาตรฐานการบญัชีทีตอ้ง
ปฏิบติัตามเพิมขึนมาก ตอนนีมี 48-49 ฉบบั ถา้ของใหม่ออกมาหมดกเ็ป็น 56 ฉบบั แถมของเก่ายงัแกอี้ก 
ผมจึงรู้สึกเห็นใจและเขา้ใจผูป้ฏิบติัดีวา่ ตอ้งปรับตวักนัมาก โดยเฉพาะอยา่งยงิ ตอนนีเป็นช่วงทีภาวะ
เศรษฐกิจของเรากไ็ม่ค่อยดี มาตรฐานการบญัชีทีออกมาหลายเรืองกเ็ป็นเรืองใหม่ บางเรืองกเ็ป็นเรืองยาก
ในตวัของมนัเอง เช่น เรืองสญัญาทางการเงิน ทีกาํลงัจะออกมา ซึงครอบคลุมถึงพวกตราสาร derivative 
ทีซบัซอ้นทงัหลายดว้ย และมาตรฐานทีเยอะ ๆ หนา ๆ นี กใ็ช่วา่จะอ่านสนุก น่าตืนเตน้แบบ Harry 
Potter  เท่าทีผมไดเ้คยดู กรู้็สึกวา่จะตอ้งแกะลายแทง ทาํความเขา้ใจกนัยากพอสมควร  ผมจึงเชือเป็น
อยา่งยงิวา่ การสมัมนาในวนันีจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านในการทาํความเขา้ใจกบัมาตรฐานเหล่านี 
 
ผมเขา้ใจวา่ท่านทีเขา้ร่วมสมัมนานี ส่วนใหญ่จะเป็นผูมี้ส่วนเกียวขอ้งกบัการทาํบญัชีของบริษทั 
โดยเฉพาะบริษทัจดทะเบียน หลายท่านอาจจะมีคาํถามวา่ ถา้ทางการทราบแลว้วา่ การทาํตามมาตรฐาน
การบญัชีมนัยากลาํบากสาํหรับภาคธุรกิจ ทาํไมจึงยงัปล่อยใหเ้ป็นอยา่งนี คาํบ่นทีเราไดย้นิมาบ่อย ๆ ก ็
เช่น  

- ภาคธุรกิจกาํลงัแย ่ทาํไมมาบงัคบัใหเ้ขาตอ้งถอดเสือผา้ในขณะทีอากาศหนาวเหน็บ (เรา
ไม่ใช่บลัแกเรียซะหน่อย)  
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- จะเปิดเผยขอ้มูลไปทาํไม ยงิเปิดมากยงิเสียเปรียบคู่แข่ง  
- มีกฎเกณฑ ์มาตรฐานต่าง ๆ เยอะ ทาํตามไม่ทนั และ กลต. กช็อบออกกฎมาตอนใกล ้ๆ จะ

ปิดงวด ยงิทาํตามไม่ทนัเขา้ไปใหญ่ 
- กฎเกณฑที์ออกมาหลายเรืองปฏิบติัไม่ได ้ไม่ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติัมีโอกาสใหค้วามเห็น

ก่อนออก 
- บริษทัตอ้งทาํตามผูส้อบบญัชี ไม่เช่นนนั กลต. จะไม่รับงบ และทาํใหบ้ริษทัถูกปรับ 
- ผูส้อบบญัชีตอ้งยดึถือ และปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี แบบเขม้สุด ๆ เพราะกลวั กลต. 

จะลงโทษ เป็นตน้ 
 
ความเห็น หรือเสียงบ่นเหล่านี หลายเรืองเป็นเรืองทีน่าเห็นใจ สามารถเขา้ใจได ้และเรากอ็ยากเขา้ไปช่วย
แกปั้ญหา แต่บางเรืองกเ็ป็นความเขา้ใจทียงัไม่ถูกตอ้งนกั วนันีผมจึงอยากขอถือโอกาสมาเสนอมุมมอง
อีกดา้นหนึง และเล่าใหฟั้งวา่หลายเรืองมีทีมาอยา่งไร กลต. ทาํอะไร และกาํลงัจะทาํอะไรต่อไปบา้ง  
ผมเห็นวา่เรืองสาํคญัทีสุดประการแรกของการจดัทาํงบการเงินของบริษทัเอกชน คือ ทศันคติของผูบ้ริหาร
ต่อการจดัทาํงบการเงิน ถา้หากมองวา่มนัเป็นภาระ เป็นตน้ทุน มนักจ็ะเป็นภาระอยูเ่สมอ ไม่วา่มาตรฐาน
การบญัชีจะมีมากนอ้ยเพียงใด เพราะเรืองทีเขาไม่อยากทาํ บางครังเป็นเรืองทีพืนฐานมาก เช่น ไม่อยากทาํ
งบกาํไรขาดทุน เพราะกลวัคูแ่ข่งรู้วา่กาํไรเท่าไหร่ 
 
เท่าทีสงัเกต ผูที้บ่นแบบนี มกัจะไม่ไดม้องวา่การจา้งฝ่ายขาย ซึงเงินเดือนอาจจะมากกวา่พนกังานฝ่าย
บญัชีดว้ยซาํ เป็นภาระตน้ทุนดว้ย เพราะเห็นวา่ฝ่ายขาย คือ ผูส้ร้างรายไดใ้หแ้ก่บริษทั 
 
ถา้มองใหดี้ ในการทาํธุรกิจ บริษทัไม่ไดข้ายแค่เพยีงสินคา้ แต่ขายความน่าเชือถือใหแ้ก่ผูที้เกียวขอ้งดว้ย 
ไม่วา่จะเป็น 

- คู่คา้ ซึงเขากต็อ้งการเลือกติดต่อเฉพาะกบับริษทัทีน่าเชือถือ  
- สถาบนัทีใหกู้ย้มืเงิน เพราะเขากต็อ้งการ ใหกู้ย้มืเงินเฉพาะกบับริษทัที     น่าเชือถือ 
- และทีสาํคญั คือ ผูถื้อหุน้/ผูล้งทุน โดยเฉพาะกรณีทีเป็นบริษทัจดทะเบียน หรือบริษทัทีอยากหา

ผูร่้วมทุนจากภายนอก ซึงผมจะขอเนน้เฉพาะส่วนนี เพราะใกลต้วั กลต. หน่อย 
 
จากการพดูคุยกบัผูบ้ริหารของบริษทัหลายราย เขาไดใ้หข้อ้คิดวา่ ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี การจะขายของ
ใหไ้ดก้าํไรต่อผูถื้อหุน้ซกั 10-20% มนัยากเยน็เตม็ที มนัไม่มีอะไรจะทาํใหผู้ถื้อหุน้ไดผ้ลตอบแทนไดสู้ง
เท่ากบัการทาํใหหุ้น้มีราคาสูงขึน 
 



 3 

จากสภาพตลาดหลกัทรัพยต์อนนี หุน้ต่าง ๆ ราคาลดลงมาเยอะ ในยามทีตลาดเราดี ๆ P/E ratio อาจจะราวๆ 
14-15 เท่า Price/Book value อาจจะ 3-4 เท่า  
ตอนนี P/E ของเราแค่ 5-6 เท่า P/BV อาจจะไม่ถึง 1 เท่า ถา้ทาํให ้P/E ratio ขึนไปไดเ้ป็นซกั 10 เท่า ซึงก็
นอ้ยแลว้ถา้เทียบกบัตอนสภาพตลาดดีๆ แค่นีผูถื้อหุน้กไ็ดผ้ลตอบแทนเกือบ 100% แลว้  
 
ปัญหากคื็อ จะทาํอยา่งไรให ้P/E เพิมขึน ผูล้งทุนทีลงทุนในตลาดหุน้ ไม่ไดซื้อของทีจบัตอ้งได ้เหมือน
การซือสินคา้ สิงเดียวทีเขาซือคือ ความเชือมนั ทงัความเชือมนัในศกัยภาพทางธุรกิจ ทีจะทาํให ้E-
earnings สูงขึนในอนาคต และเชือมนัใน governance ของกิจการ ซึงจะทาํใหค้วามเสียงในการลงทุนของ
เขาลดลง และทาํใหอ้ตัรา P/E สูงขึน  
 
สิงทีเราช่วยกนัสร้างได ้คือ ความเชือมนัใน governance ของกิจการ และการเปิดเผยขอ้มูลทีถูกตอ้ง 
น่าเชือถือ กเ็ป็นส่วนสาํคญัอยา่งหนึงของการมี good corporate governance  นนัเอง หากบริษทัทีมีหนา้ที
จดัทาํบญัชีมีทศันคติต่อการจดัทาํงบการเงินแบบนีแลว้ ผมเชือวา่มุมมองเกียวกบัการจดัทาํงบการเงินจะ
เปลียนไป  
จากการมองเป็นตน้ทุน จะเปลียนเป็นเรืองของการสร้างมูลค่าเพิมใหกิ้จการ หลายท่านกค็งเคยไดย้นิผลการ
สาํรวจที McKinsey  เคยทาํไวแ้ลว้ ทีบอกวา่ ในประเทศไทย ผูล้งทุนยอมจ่าย premium ใหแ้ก่บริษทัทีมี 
governance ดีถึง 20-27% ผมวา่เราคงหาธุรกิจทีใหผ้ลตอบแทนแบบนียากเหมือนกนั 
 
ถามวา่ในยามทีภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบนี การสร้างมูลค่าใหก้บักิจการจาํเป็น หรือไม่ ผมคิดวา่ทุกท่านกค็ง
เห็นเหมือนกนัวา่จาํเป็น การหาผูล้งทุนใหม่กจ็าํเป็น ดงันนั การจดัทาํงบการเงินทีน่าเชือถือกจึ็งจาํเป็นดว้ย 
อยา่มองวา่การเปิดเผยขอ้มูลเป็นการถอดเสือผา้ ในทางตรงกนัขา้ม ขอใหม้องวา่การจดัทาํเอกสารเปิดเผย
ขอ้มูลทีดี ตรงไปตรงมา เป็นเหมือนการแต่งตวัทีมนัสะทอ้นความเป็นตวัเราเอง ซึงมนัจะทาํใหผู้ใ้ส่รู้สึก
มนัใจ และเสริมบุคลิกใหดู้ดีในสายตาคนอืน อนันีเนน้วา่ตอ้งเป็นการแต่งตวัทีสะทอ้นภาพตวัเองเท่านนันะ 
ไม่ใช่การมาแต่งตวัเป็นคนอืนทีเราไม่ไดเ้ป็น อยา่งนนัคงไม่ดีแน่ และอยา่แปลไปวา่ กลต. กาํลงัชวนบริษทั
มาแต่งตวั หรือมาแต่งงบการเงิน ไม่ใช่นะครับ  
 
เมืองบการเงินทีน่าเชือถือจาํเป็น คาํถามต่อมาก ็คือ ทาํอยา่งไรใหง้บการเงินน่าเชือถือ 
 
ในเมือผูล้งทุน หรือคู่คา้เขาเลือกบริษทัทีเขาจะลงทุน หรือบริษทัคู่คา้ได ้เขากย็อ่ม ตอ้งการเปรียบเทียบ
ทางเลือกต่าง ๆ เพือหาทางเลือกทีเหมาะสม  ทาํอยา่งไรจะเปรียบเทียบขอ้มูลของบริษทัทีเป็นทางเลือกต่าง ๆ 
ได ้คาํตอบกคื็อ ตอ้งมีมาตรฐานการบญัชีเดียวกนั  ตวัเลขจะไดเ้ปรียบเทียบกนัได ้และถา้เรายงัตอ้งการดึงดูด
เมด็เงินลงทุนจากต่างประเทศ เรากจ็าํเป็นตอ้งใชห้รืออา้งอิงมาตรฐานการบญัชีเรากบั 
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มาตรฐานทีเขารู้จกั ไม่เช่นนนั เขากไ็ม่เขา้ใจหรือไม่เชืองบการเงินของเรา และก ็
ไม่กลา้ลงทุน  ทีผา่นมา จึงเห็นวา่เราไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีมาเยอะ ส่วนมาก 
กคื็อใหส้อดคลอ้งกบั IAS ซึงแนวโนม้ของประเทศต่าง ๆ กเ็ป็นไปในแนวเดียวกนั  
 
เมือมีมาตรฐานแลว้ ปัญหาทีตามมา คือ ผูป้ฏิบติัไม่เขา้ใจ มีความเห็นไม่ตรงกบัผูส้อบบญัชี หรือไม่เห็น
ดว้ยกบัมาตรฐานบางเรือง กลต. ทาํอะไรบา้ง  
 
ก่อนอืนขออนุญาตทาํความเขา้ใจนิดหนึงวา่ กลต. เห็นวา่มาตรฐานการบญัชีสาํคญัมากต่อการสร้างความ
น่าเชือถือของตลาดทุน แต่ กลต. ไม่ไดเ้ป็นผูอ้อกมาตรฐานการบญัชี ทีผา่นมา เราไดร่้วมเป็นคณะทาํงาน
ร่างมาตรฐานบางเรือง หรือขอความร่วมมือใหมี้การออกมาตรฐานหรือแนวปฏิบติับางเรืองมารองรับ 
ธุรกรรมใหม่ ๆ  เช่น มาตรฐานเพือรองรับการทาํ securitization การทาํธุรกิจยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์
การซือหุน้คืน เป็นตน้  แต่มาตรฐานทีออกมาเป็นการอนุมติัจากสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต และตาม พรบ. การบญัชี มาตรฐานต่าง ๆ กต็อ้งผา่นความเห็นชอบของ ก.บช. ซึงกระทรวง
พาณิชย ์เป็นผูดู้แลดว้ย   
 
อยา่งไรกดี็ ผมเขา้ใจวา่ก่อนจะนาํมาตรฐานต่าง ๆ ออกใช ้สมาคมฯ กจ็ะจดั hearing เพือรับฟังปัญหา 
และขอ้เสนอแนะจากผูที้เกียวขอ้งอยูแ่ลว้ แต่ทีผา่นมายงัไม่ค่อยไดรั้บความเห็นกลบัมามากนกั ทุกท่าน
ในทีนีอาจจะช่วยกนัเสนอต่อไปไดว้า่ จะทาํอยา่งไรใหก้ารทาํ hearing effective กวา่นี เพือใหผู้ป้ฏิบติัได้
มีส่วนร่วมในการพิจารณามาตรฐานใหม่ ๆ มากขึน หากมีปัญหากจ็ะไดแ้กไ้ขก่อน ผมเชือมนัวา่ทุกคน
ตอ้งการจะใหม้าตรฐานทีออกมาดี ปฏิบติัไดก้นัทงันนั  การออกมาตรฐานการบญัชีทีผา่นมาอาจจะรีบเร่ง
ไปบา้ง หรือบางเรืองอาจจะไม่ชดัเจนเพยีงพอ ผมคิดวา่เรืองพวกนีแกไ้ขปรับปรุงไดท้งันนั เรืองไหนเป็น
ปัญหาจริง ๆ กข็อใหบ้อกเราจะไดช่้วยกนัแกไ้ข 
 
ในส่วนของ กลต. ทาํหนา้ทีหลกั คือการติดตามดูแลใหบ้ริษทัจดทะเบียนจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐาน และผา่นการตรวจสอบบญัชีจากผูส้อบบญัชีทีน่าเชือถือ  
 
ผมยอมรับวา่ภาพพจน์ของ กลต. ทีผา่นมา ค่อนขา้งน่ากลวั มีข่าวทีไร หรือเชิญบริษทัมาทีไร กม็กัจะเป็น
เรืองการเปรียบเทียบปรับ การสงัพกัการใหค้วามเห็นชอบ การกล่าวโทษ ฯลฯ  เรืองการลงโทษผูก้ระทาํ
ผดิเหล่านียงัจาํเป็น เพราะปัญหาของเราเป็นเรืองการ enforce ซึงยงัไม่เพียงพอดว้ย  และในระยะก่อน
หนา้นีทีเราเอาจริงกบัผูที้ทาํหนา้ทีบกพร่อง เราเห็นไดช้ดัเลยวา่ หลงัจากนนังบการเงินของบริษทัเปิดเผย
ขอ้มูลดีขึน ผูส้อบบญัชีระมดัระวงัการปฏิบติัหนา้ทีมากขึน  อยา่งไรกดี็ เรากไ็ม่ไดต้อ้งการใหผู้ส้อบ
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บญัชีระมดัระวงัมากจน conservative แบบสุด ๆ มาตรฐานการบญัชีหลายเรืองเปิดใหใ้ชดุ้ลยพนิิจ ก็
คาดหวงัวา่ผูที้เกียวขอ้งจะใชดุ้ลยพินิจตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี 
 
ประเดน็ทีอยากทาํใหพ้วกเราสบายใจ และเขา้ใจกนัมากขึน คือ กลต. ไม่ได้คืนงบ หรือเปรียบเทียบปรับ
บริษทัทีผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นแบบมีเงือนไขทุกกรณี หากเป็นเงือนไขในเรืองทีตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ ไม่มีผดิ
ไม่มีถูก เช่น การประมาณการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์และบริษทั กบั ผูส้อบบญัชีมีความเห็นแตกต่างกนั 
ผูส้อบบญัชีอาจจะ qualify ไวห้นา้งบ แต่บริษทักส็ามารถอธิบายเหตุผลของบริษทัไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบ ซึงเป็นส่วนของบริษทัได ้ถา้ กลต. เห็นวา่เหตุผลของทงั 2 ฝ่าย สมเหตุสมผล และผูล้งทุนมีขอ้มูล
เพียงพอแลว้ เรากจ็ะยงัถือวา่งบนนัเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี แต่หากบริษทัไม่ไดใ้หเ้หตุผลในส่วนที
ความเห็นแตกต่างกนันนัไว ้บางครัง กอ็าจจะจาํเป็นตอ้งยดึความเห็นของผูส้อบบญัชีเป็นหลกั และ 
ตอ้งขอใหบ้ริษทัแกไ้ข  ดงันนั จึงอยากขอใหบ้ริษทัใชห้มายเหตุประกอบงบการเงินใหเ้ป็นประโยชน์ดว้ย 
 
บทบาทในอีกดา้นหนึงของ กลต. ทีอยากจะขอประชาสมัพนัธ์ กเ็ป็นเรืองการสนบัสนุนใหบ้ริษทัปฏิบติั
ใหถู้กตอ้ง กลต. ไม่ไดท้าํเฉพาะในเรืองการดาํเนินการเมือมีการกระทาํผดิ ผมคิดวา่ทุกคนอยากจะทาํตวัดี 
ถูกตอ้งกนัทงันนั ทีผา่นมาเราจึงไดใ้หค้วามสาํคญักบัการสนบัสนุน จูงใจ ใหค้วามรู้แก่บริษทัเพือช่วยให้
บริษทัปฏิบติัไดถู้กตอ้งตงัแต่ตน้ 
 
ทีผา่นมา กลต. ไดไ้ปเยยีมชมบริษทั เพือทาํความเขา้ใจ และรับฟังปัญหาเพือนาํมาหาทางแกไ้ขใหต่้อไป 
เพราะฉะนนั ถา้ท่านไดรั้บคาํขอจากเรา อยา่เขา้ใจผดิคิดวา่เราจะไปตรวจ หรือไปจบัผดินะครับ ทีจริงแลว้
เราตงัใจไปช่วยมากกวา่ เราไม่ไดเ้อาทีมตรวจสอบไป  
 
นอกจากนี เราไดอ้อกคู่มือ หนงัสือซกัซอ้มความเขา้ใจ คาํอธิบายการปฏิบติัต่าง ๆ ทีมีรายละเอียด และ
น่าจะสามารถเขา้ใจไดง่้ายกวา่ตวัประกาศ เพือใหผู้ป้ฏิบติัเขา้ใจตรงกนั  มีการจดัสมัมนาอยูเ่ป็นระยะ  
และเพือเป็นเครืองมือช่วยใหท่้านสามารถตรวจสอบตวัเองไดว้า่ท่านปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้นตาม
ขอ้กาํหนดต่าง ๆ แลว้ หรือไม่ เรากมี็การจดัทาํแบบประเมินต่าง ๆ ในลกัษณะ check list ในเรืองสาํคญั
ดว้ย เรามีรายละเอียดต่าง ๆ พอสมควรทีท่านสามารถตรวจสอบดูได ้
 
เรืองทีหลาย ๆ ท่านอาจจะยงัไม่ทราบกนั คือ เรามีบริการรับปรึกษาหารือดว้ย  หากบริษทัและผูส้อบ
บญัชีมีความเห็นไม่ตรงกนั ไม่วา่จะเป็นเรืองการตีความ  การใหค้วามเห็น บริษทัและผูส้อบบญัชี
สามารถจูงมือกนัมาหาขอความเห็นจาก กลต. ซึงเป็นคนกลางได ้ท่านจะไดมี้งบการเงินทีสะอาดในครัง
เดียว โดยผูส้อบบญัชีไม่ตอ้งตงัเงือนไขไว ้ รับรองวา่เราจะไม่มีการกดนาฬิกา แลว้ส่งบิลไปเรียกเกบ็ค่า
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ปรึกษาในภายหลงั  นอกจากนี ถา้เป็นเรืองไม่ซบัซอ้นมาก จะโทรมาคุย ปรึกษาหารือกบัเจา้หนา้ทีกไ็ด ้
เรามีการจดัเจา้หนา้ทีไวดู้แลแต่ละบริษทั  
 
ทงัหมดนี ผมหวงัวา่ทศันคติทีท่านมีกบัการจดัทาํบญัชี และกบั กลต. จะเปลียนไปบา้ง อยากใหท่้านมอง 
กลต. วา่เป็น partner ทีช่วยท่านในเรืองการสร้างความน่าเชือถือ ในการช่วยแกปั้ญหา และในเรืองการ
ระดมทุน  ขอบคุณมากครับ 
 


